

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ

ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑



ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ช่วยกันทำให้กิจการนี้ก้าวหน้ามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ บางท่านที่จริงแล้วตอนเตรียมๆ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ร่วมกันมาแล้ว ในระยะต้นนั้นมุ่งแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี และมีสุขภาพอนามัยไม่ดี เมื่อเริ่มตรงนั้นแล้วก็ได้พัฒนาไปในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตในลักษณะอื่นๆ โดยทั่วไปด้วย ดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ ลำพังที่คิดมาแต่ผู้เดียวก็ยังคงคิดได้น้อยนิดเดียว บางครั้งก็คิดไม่ถูกด้วย มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่มา ภาษาธรรมดาเขาเรียกว่าซ้อมค่าง ที่ทำให้อธิบายให้ได้ว่าเป็นอย่างไร บางเรื่องบางข้อก็ตอบไม่ได้และอธิบายไม่ถูก ท่านก็ช่วยเหลือติดต่อกันมาจนทุกวันนี้ ได้ความรู้ได้ความคิดรวมไปกับนักเรียน ตชด. ทั้งหลายด้วย

ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางส่วนที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวกับเราก็คงมาเกี่ยวจนได้ เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเยาวชนคือครูก็ต้องปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ให้ทันสมัยและมีความรู้ใหม่ๆ หรือมีความรู้เพิ่มเติมกว่าที่ตนเองเคยมี นี่เป็นเหตุผลให้ต้องจัดการอบรมครูอยู่ทุกๆ ปี ส่วนนักเรียนนั้นก็ต้องนำมาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทาง ให้มาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเกิดความมั่นใจ จะได้ศึกษาต่อหรือปฏิบัติงานต่อได้ในอนาคตเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนประเทศ ในช่วงหลังนี้ถือว่าประสบความสำเร็จของเรามีมาพอสมควร ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์นี้ไปช่วยบุคคลอื่นๆ ที่ยังประสบความทุกข์ยากเคราะห์กรรมต่างๆ ในต่างประเทศนอกเหนือจากบริเวณประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีพอสมควร

สำหรับนักเรียนนั้นในระยะหลังก็พัฒนาไปได้มาก มีผู้ที่สามารถเรียนถึงระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก และเมื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสาขาต่างๆ เมื่อวัดผลก็ปรากฏว่าไม่ได้ด้อยกว่านักเรียนอื่นๆ โดยทั่วไปของประเทศ ขณะนี้ได้ทดลองส่งนักเรียนไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ ก็สามารที่จะศึกษาต่อได้เหมือนกับคนชาติอื่นๆ คิดว่าการพัฒนาเยาวชนในลักษณะนี้เป็นไปด้วยดี ในปัจจุบันกิจการต่างๆ ที่คิดว่าเราเรียนมาฝึกอบรมมาตั้งแต่เด็กนั้น น่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมในสังวนรวม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการสหกรณ์ ที่ให้นักเรียนรู้จักร่วมมือกันช่วยกันคิดช่วยกันทำ และหัดในเรื่องการทำบัญชี การคิดเลข การศึกษาวิชาการต่างๆ นั้น น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ที่ว่าในปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น ในเรื่องอาหาร นักเรียนที่ได้ฝึกมาก็น่าจะมีความสามารถในเรื่องของการผลิต เมื่อผลิตแล้วนำมาบริโภค ทำอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ต่อร่างกาย และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ จะต้องมีวิธีการทางการตลาดหรือการค้าอย่างไร นักเรียนก็ได้ฝึกอบรมมา หรือในด้านสุขภาพอนามัยก็ได้ฝึกอบรมมาตั้งแต่เด็ก ที่จะให้รู้อยู่ประจำว่าการดำรงชีวิตที่ให้ความสะดวกสบายด้านสุขภาพเป็นอย่างไร แต่ว่าในช่วงที่ฝึกอบรมนั้นก็อาจจะในช่วงที่นักเรียนยังมีอายุน้อย อยู่ชั้นประถม พอขึ้นชั้นมัธยมอาจจะลืมเลือนไปบ้าง ถ้ายังคงจำได้ก็ขอให้นึกถึงเรื่องเหล่านี้ แล้วอาจจะกลับไปชุมนุมลงทบทวนดูว่าจะเป็นอย่างไร

ในขณะนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็แก้ไขไปได้มากด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจจะมปัญหาขลุกขลักอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ยากที่จะขจัดปิดเป่าไป การทำงานของเราไม่ใช่อยู่ในส่วนที่เคยเป็นโรงเรียน ตชด. หรือว่าหน่วยงานทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บุกไปถึงในที่ทุรกันดาร ที่ยังไม่เคยมีการศึกษาหรือการบริการทางราชการมาก่อน ก็ยอมมีปัญหาในเรื่องผู้ปฏิบัติงานอยู่บ้าง คิดว่านอกจากในด้านอุปกรณ์ที่มีปัญหาแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติก็จะต้องชวนชวนและตั้งใจหาความรู้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เพื่อที่จะไปปฏิบัติงานต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันตลอดและมาในวันนี้ ขอให้ทุกท่าน ผู้ที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานทั้งทางราชการ เอกชน และส่วนตัว กับนักเรียนทุกๆ คน ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น ขอให้สมความปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรือง ตามสมควรสืบต่อไป

